

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1053 /BKĐT-TH
V/v Giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri gửi tới kỳ họp
thứ 6, Quốc hội khoá XIII

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

CÔNG VĂN ĐẾN

GIỜ C. NGÀY 28/2

Hành chuyển VII

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 732/BDN ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ban Dân nguyện đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó cử tri tỉnh Quảng Bình có 02 kiến nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị của cử tri như sau:

Kiến nghị 1:

Đề nghị Chính phủ quan tâm tiếp tục bố trí vốn để triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án đề kè các xã vùng Roòn (huyện Quảng Trạch), vùng Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy), vùng biển Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới) và các công trình cứu hộ cứu nạn. Ưu tiên đối với các dự án đã được phê duyệt nhưng do gặp khó khăn nên không có vốn để bố trí. Qua đợt bão lụt vừa rồi cho thấy cần thiết phải khẩn trương triển khai thực hiện để an toàn tín mạng và tài sản cho người dân.

Trả lời:

Đối với các công trình dự án đề, kè chống sạt lở nằm trong danh mục các dự án đầu tư theo Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam tại Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn để tỉnh triển khai thực hiện dự án trên cơ sở khả năng ngân sách Trung ương của Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển hỗ trợ tỉnh trong giai đoạn 2013-2015 (khoảng 100 tỷ đồng), trong đó đã bố trí đến hết kế hoạch 2014 là 62 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị tỉnh Quảng Bình căn cứ mức vốn

còn lại (khoảng 38 tỷ đồng) xem xét, lựa chọn những đoạn đê biển trọng yếu cấp bách nhất phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các công trình đê, kè chống sạt lở không thuộc danh mục các dự án đầu tư theo Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam tại Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đường cứu hộ cứu nạn. Đây là các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, trước mắt đề nghị tỉnh sử dụng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để xử lý những đoạn sạt lở cấp bách, nguy hiểm nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí cho tỉnh thực hiện dự án khi có điều kiện về nguồn vốn.

Kiến nghị 2:

Vừa qua, Chính phủ quy định bố trí kế hoạch vốn trong XD CB đã chú trọng tập trung, tránh dàn trải và tùy thuộc nhóm công trình để có thời gian bố trí vốn hợp lý; tuy nhiên nhiều công trình dang dở tạm dừng gây lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân; việc kiểm tra, giám sát còn chưa chặt chẽ nên tình trạng kéo dài việc bố trí vốn đã làm khó khăn cho các nhà thầu trong khi phải trả tiền lãi vay đều đặn cho ngân hàng. Đề nghị Chính phủ kiểm tra, rà soát và khắc phục những hạn chế trên.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ với mục tiêu bố trí vốn tập trung trong đó các dự án nhóm B phải hoàn thành trong 5 năm và các dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm. Ngoài ra, để hạn chế đầu tư dàn trải, không nợ đọng xây dựng cơ bản, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào các quy định trên, địa phương chủ động rà soát các công trình chuyển tiếp, hoàn thành để ưu tiên cân đối bố trí vốn, chỉ được phép khởi công các dự án mới nếu đã bố trí đủ các dự án ưu tiên trên để bố trí vốn tập trung và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên để đảm bảo việc bố trí vốn đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình để trả lời cử tri được rõ./. *ly*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Các Vụ: KTNN, KTĐPLT;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

A₁₀

